

จับตาชาวไร่คู่สัญญา57โรงงานน้ำตาล จ่อยื่นศาลาเดินหน้าเปิดหีบอ้อย23พ.ย.

ผู้จัดการรายวัน360° – 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลเผยชาวไร่อ้อยคู่สัญญา 57 โรงงานเตรียมยื่นศาลปกครองขอความคุ้มครองเปิดหีบอ้อยปี 2565/66 ตั้งแต่ 23 พ.ย.เป็นต้นไป คาดอ้อยแต่ละ 110 ล้านตัน ด้านชาวไร่อ้อยมองการยื่นศาลจะทำให้เรื่องจบยาก

นายปราโมทย์ วิทวัสสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง เตรียมยื่นร้องคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ต่อศาลปกครองขอคุ้มครองกำหนดวันเปิดหีบและให้โรงงานรับอ้อยจากชาวไร่ และขอให้สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เป็นผู้ดำเนินการกำกับดูแลการจัดเก็บและส่งมอบผลผลิตอ้อยของชาวไร่ให้แก่โรงงานน้ำตาล การตรวจสอบคุณภาพอ้อย การจำหน่ายการส่งออกน้ำตาลฯลฯ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่โรงงานน้ำตาลไม่สามารถเปิดหีบอ้อยได้ ภายหลังจากองค์ประกอบประชุม กอน. ไม่ครบสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของอ้อยในแต่ละพื้นที่ และประเมินว่าผลผลิตอ้อยในปีนี้จะมียอดสูงสุดในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 110 ล้านตันอ้อย จากปีการผลิตก่อนหน้าที่มีผลผลิตอ้อยเข้าหีบ 92.07 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก รวมถึงโรงงานดำเนินการส่งเสริมการเพาะปลูก และมีการประกันราคาผลผลิตที่ 1,040 บาทต่อตันอ้อย ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. หรือที่ราคา 1,200 บาทต่อตันอ้อยที่ค่าความหวานเฉลี่ย 12.61 ซี.ซี.เอส. ได้สร้างแรงจูงใจให้แก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเพาะปลูกอ้อยเพื่อส่งมอบให้แก่โรงงาน โดยราคาประกันดังกล่าวถือเป็นราคาขั้นต่ำ หากราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาขั้นต่ำทางโรงงานพร้อมรับผิดชอบส่วนตัวเอง และหากราคา

อ้อยขึ้นสุดท้ายสูงกว่า โรงงานพร้อมเพิ่มเงินส่วนต่างให้แก่ชาวไร่อ้อย ทำให้ชาวไร่มีรายได้ที่ดีจากการยี่ดอชีพเพาะปลูกอ้อย

“การยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก็เพื่อขอคุ้มครองให้กำหนดมาตรการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิตปีนี้ได้ หากโรงงานไม่เปิดหีบรับอ้อยได้ก็จะส่งกระทบต่อชาวไร่อ้อยและโรงงานไม่มีวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำตาล จะทำให้เกิดการขาดแคลนนตาลภายในประเทศและกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ” นายปราโมทย์กล่าว

นายธนชาติ อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยังไม่ทราบละเอียดชัดเจนถึงการยื่นฟ้องต่อศาลฯ แต่เข้าใจได้ว่าโรงงานน้ำตาลได้ยื่นลาออกจากคณะกรรมการภายใต้พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลฯ ทั้งหมดทำให้องค์ประชุมของบอร์ดต่างๆไม่ครบ แต่เห็นว่าแนวทางดำเนินงานควรจะต้องยึดหลักระเบียบกฎหมายที่มีอยู่คือ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายปี 2527 ที่การพิจารณาเปิดหีบอ้อยต้องผ่านความเห็นจากคณะกรรมการท้องถิ่น จากนั้นจึงเข้าสู่คณะกรรมการบริหาร(กบ.) และ กอน. แต่ในเมื่อคณะกรรมการเหล่านี้ขาดตัวแทนจากฝ่ายโรงงานที่ลาออกไปก็ควรพิจารณาระเบียบลำดับต่อไปคืออำนาจรัฐมนตรีที่กำกับดูแล

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยคู่สัญญามีนับกว่า 2 แสนรายจึงไม่แน่ใจว่าใครคือผู้ยื่นแน ซึ่งขณะนี้สถาบันสมาคม ชมรมฯ ชาวไร่อ้อยต่างๆ ก็ต้องรับรู้ถึงแนวทางที่จะให้ไปยื่น ซึ่งส่วนตัวแล้วเรื่องนี้ชาวไร่อ้อยคงจะต้องหารือกันและเห็นว่าการดำเนินงานใดๆ ควรเป็นไปภายใต้กรอบกฎหมายเดิมเพราะขณะนี้พ.ร.บ.อ้อยฯ ใหม่ยังไม่ได้ลงราชกิจจานุเบกษา เพราะการไปยื่นศาลฯจะยิ่งให้เหตุการณ์ยืดเยื้อและไม่จบง่ายไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายจึงควรใช้เวทีหารือจะดีกว่า.